

Số: 24/BC- KTXH

Côn Đảo, ngày 10 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế- Xã hội
6 tháng đầu năm 2017

I. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017:

Sáu tháng đầu năm 2017, Ban Kinh tế - Xã hội đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định, Quy chế hoạt động của Ban và theo phân công của HĐND, Thường trực HĐND huyện.

1. Về công tác hội họp:

Ban tổ chức được 2 Hội nghị bàn về công tác của Ban hàng quý. Ngoài các thành viên Ban tham dự đầy đủ, các Hội nghị Ban đều mời đại diện Thường trực HĐND và các cơ quan hữu quan tham dự. Nội dung hội nghị được lãnh đạo Ban chuẩn bị chu đáo, trong chủ trì hội nghị, Trưởng ban, Phó trưởng ban điều hành dân chủ, tập trung, gợi ý để các thành viên tích cực tham gia ý kiến và kết luận cụ thể, rõ ràng các nội dung thảo luận.

Trong 2 Hội nghị hàng quý của Ban, ngoài việc kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quý trước, đề ra nhiệm vụ công tác quý sau, Ban đã ban hành được kế hoạch hoạt động và kế hoạch công tác giám sát năm 2017. Đồng thời, căn cứ Nghị quyết về công tác chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, Ban tổ chức việc giám sát và nghe giải trình về hai nội dung trọng tâm mà Thường trực HĐND huyện giao cho Ban trong năm 2017 là giáo dục - chăm sóc trẻ em và vệ sinh môi trường.

2. Về công tác thẩm tra:

Ban đã tổ chức 01 Hội nghị thẩm tra trước kỳ họp thứ ba HĐND huyện để thẩm tra 09 dự thảo Nghị quyết, 10 báo cáo, 06 tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp. Công tác thẩm tra của Ban được tiến hành nghiêm túc, đúng trình tự Luật định, nội dung thẩm tra tập trung vào tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình thu chi ngân sách, thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2016, kế hoạch thu chi ngân sách và đầu tư công năm 2017.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ Tư, theo phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban tổ chức thẩm tra 06 tờ trình và dự thảo Nghị quyết, 09 kế hoạch về chuyên đề giáo dục – Đào Tạo và báo cáo của UBND huyện trình kỳ họp. Nội dung thẩm tra gồm: Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016; tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế

hoạch chuyên đề phát triển du lịch giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030 và báo cáo chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, công tác quản lý quy hoạch – xây dựng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư công, quản lý quy hoạch – xây dựng 6 tháng cuối năm 2017.

Trong công tác thẩm tra, các thành viên Ban đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, đã kiến nghị điều chỉnh một số nội dung các dự thảo kế hoạch, báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Báo cáo thẩm tra của Ban thể hiện rõ chính kiến, có tính phản biện cao, kiến nghị bổ sung, làm rõ một số vấn đề nên được sự đồng tình của đại biểu. Trong các hội nghị thẩm tra, Ban mời các cơ quan trình chủ trì dự thảo giải trình những vấn đề chưa rõ, giúp Ban nắm vấn đề một cách đầy đủ hơn để làm tốt công tác thẩm tra. Trong 6 tháng đầu năm Ban đã tham mưu cho Thường trực 6 văn bản thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.

Bên cạnh đó, công tác thẩm tra của Ban vẫn còn khó khăn, hạn chế như: tài liệu kỳ họp gửi để Ban thẩm tra về công tác quản lý quy hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công và kế hoạch về phát triển du lịch trên địa bàn còn chậm trễ so với kế hoạch kỳ họp và luật định, số liệu còn điều chỉnh so với báo cáo ban đầu, một vài thành viên của Ban do bận công tác nên không tham gia đầy đủ, phần nào ảnh hưởng chất lượng công tác thảo luận thẩm tra;

3. Về công tác giám sát, khảo sát:

Ban đã tổ chức 2 cuộc giám sát về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý Cảng Bến Đầm năm 2016, 4 tháng đầu năm 2017 và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân và CB-CS các lực lượng vũ trang trên địa bàn tại Phòng Y tế, Trung tâm Quân - Dân y và Bảo hiểm xã hội huyện. Qua giám sát đã nêu ra những tồn tại và có 25 kiến nghị với 38 nội dung đối với các đơn vị chịu sự giám sát để khắc phục, hoàn thiện cụ thể: (Ban quản lý Cảng Bến Đầm: 8 kiến nghị với 12 nội dung; Phòng Y tế huyện: 02 kiến nghị với 03 nội dung; Trung tâm Quân – Dân y huyện: 13 kiến nghị với 21 nội dung; Bảo hiểm xã hội huyện: 02 kiến nghị với 02 nội dung).

Trước các cuộc giám sát, Ban đều tổ chức hội ý các thành viên Đoàn giám sát để cùng nghiên cứu tài liệu, lập bảng câu hỏi chất vấn gửi đến đơn vị chịu sự giám sát để có sự chuẩn bị báo cáo giải trình, thể hiện sự dân chủ, công khai nên chất lượng các buổi làm việc trong giám sát ngắn gọn, hiệu quả, đúng trọng tâm, mục đích, yêu cầu của cuộc giám sát đề ra. Sau giám sát, Ban tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả giám sát để các thành viên Đoàn giám sát và đơn vị chịu sự giám sát thảo luận dân chủ. Các kiến nghị sau giám sát của Ban được UBND huyện tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, chất lượng giám sát chưa đáp ứng yêu cầu do một số thành viên đoàn giám sát chưa thật sự trách nhiệm, còn né tránh, sợ va chạm; việc cung cấp thông tin và đầu tư nghiên cứu tài liệu chưa sâu, thông tin nắm bắt chưa kịp thời;

Công tác khảo sát của Ban trong 6 tháng đầu năm thực hiện được 3 cuộc: 2 cuộc khảo sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục

huyện (1 cuộc Ban tự tổ chức và 1 cuộc phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh), khảo sát về việc đầu tư trang thiết bị, đồ chơi cho trẻ em và công tác thu gom, vận chuyển rác thải. Các đoàn khảo sát của Ban có sự tham gia của đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Kết hợp khảo sát thực tế với trực tiếp làm việc với các đơn vị chủ dự án, nhà thầu thi công và đơn vị thụ hưởng dự án, cấp ủy và Ban điều hành một số khu dân cư để có thêm thông tin đa chiều. Sau khảo sát, Ban đều có báo cáo kết quả khảo sát và kiến nghị với Thường trực HĐND, UBND huyện, các kiến nghị của Ban được Thường trực HĐND và UBND huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

4. Các hoạt động khác:

- Duy trì tốt mối quan hệ với Thường trực và Ban Pháp chế theo qui chế: Tham dự đầy đủ và có trách nhiệm các Phiên họp, Hội nghị do Thường trực HĐND tổ chức và hội ý vào sáng thứ hai hàng tuần. Phối hợp tốt với Ban Pháp chế trong công tác thẩm tra, khảo sát, giám sát không để trùng lặp và gây khó khăn cho các đơn vị và các thành viên có liên quan;

- Tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức tại Côn Đảo;

- Tham mưu cho Thường trực HĐND tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận của Hội nghị chuyên đề về phát triển ngành giáo dục trên địa bàn và các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban;

- Tham gia cùng với Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tình hình giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác xử phạt vi phạm hành chính; công tác xét xử 6 tháng đầu năm, việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm; chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án Dân sự...

Nhìn chung, qua hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo luật định. Công tác thẩm tra đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ, mang tính phản biện, thuyết phục cao, là cơ sở để các đại biểu thảo luận và quyết định. Hoạt động giám sát có cải tiến, kết hợp nhiều hình thức: giám sát qua xem xét văn bản, khảo sát thực tế, kiểm tra sau giám sát. Qua giám sát ghi nhận những tích cực, thành tích đã đạt được; mạnh dạn phản ánh những tồn tại thiếu sót của các đơn vị chịu sự giám sát, đề trên cơ sở đó kiến nghị với Thường trực HĐND, UBND và các ngành có liên quan về giải pháp khắc phục. Chính vì vậy, hầu hết các kiến nghị của Ban được Thường trực HĐND UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

Vấn đề khó khăn cần sớm được giải quyết đó là nhiệm vụ của Ban KT-XH phụ trách nhiều, thiếu chuyên viên của Văn phòng HĐND và UBND huyện để tham mưu, giúp việc nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoạt động công tác của Ban nói riêng và của HĐND huyện nói chung.

II. Chương trình công tác 6 tháng năm 2017:

Bên cạnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ công tác thường xuyên theo luật định, 6 tháng cuối năm 2017, Ban Kinh tế - Xã hội chú trọng những nhiệm vụ công tác sau:

- Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các Hội nghị của Ban trong việc kiểm điểm công tác hàng quý và đề ra nhiệm vụ công tác cho quý sau, thực hiện nhiệm vụ thẩm tra trước các kỳ họp thứ năm của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các cuộc họp Ban thường lệ theo quy chế, tổ họp Ban đột xuất khi có yêu cầu của Thường trực HĐND huyện;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác giám sát theo chuyên đề của Ban 6 tháng cuối năm 2017; tổ chức giám sát đột xuất theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện cũng như làm tốt công tác giám sát thường xuyên của Ban; Tích cực tham gia hoạt động khảo sát, giám sát cùng với Thường trực, Ban Pháp chế HĐND huyện khi được phân công;

- Tiếp tục tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND huyện về các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Nơi nhận:

- TTr. HU, TTr. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- BTr. UBMT TQVN huyện;
- Các vị ĐB HĐND huyện;
- Đăng trên công TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu.

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Trinh